

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. สถานิติบัญญัติแห่งชาติรับทราบมติคณะรัฐมนตรี อัญเชิญ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช” ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ เริ่มรัชกาลใหม่**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบว่าเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๑๙ น. ได้มีการประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ครั้งที่ ๗๖/๒๕๕๙ (เป็นพิเศษ) เรื่อง คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบเรื่องการแต่งตั้งพระราชทายาทไว้ตามกฎหมายเจียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ และประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อทราบ และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญพระราชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ต่อไป ซึ่งสมานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับทราบการแจ้งมติคณะรัฐมนตรี และในขั้นตอนต่อไปประธานรัฐสภาจะได้นำความกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประชาชนชาวไทยสืบไป ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓

**๒. รายงานผลการประชุมเรื่องเสรีภาพทางเศรษฐกิจกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางหรรษา บุญรัตน์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมของเครือข่ายเสรีภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย (Economic Freedom Network – EFN) ประจำปี ๒๕๕๙ หัวข้อเรื่อง เสรีภาพทางเศรษฐกิจกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือเกี่ยวกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำเรื่องสิทธิมนุษยชนมาเชื่อมโยงกับสิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการเชื่อมโยงดังกล่าวจะนำไปสู่การกำหนดนโยบาย การจัดทำข้อกำหนดและแนวปฏิบัติต่าง ๆ และการรวมกลุ่มพันธมิตรทั้งในทางการเมืองและทางธุรกิจ ตลอดจนแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อย่างกว้างขวางในหลายประเด็น ได้แก่ ประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างระบบเศรษฐกิจเสรีกับการพัฒนา และความรับผิดชอบของภาคธุรกิจตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน แนวปฏิบัติของภาคเอกชนในการทำธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิทธิมนุษยชน ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนในความตกลงด้านการค้า โดยผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนมีแนวคิดสนับสนุนการรักษาเสรีภาพในทางเศรษฐกิจและการค้า และการจำกัดบทบาทภาครัฐในการประกอบธุรกิจของเอกชน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้ประกอบธุรกิจในปัจจุบันต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิทธิมนุษยชน แต่ประเด็นปัญหาคือ ความรับผิดชอบต่อบริษัทเอกชนมีขอบเขตเพียงใด การนำหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติไปใช้ในทางปฏิบัติ การกำกับภาคธุรกิจในเรื่องการเคารพสิทธิ

มนุษยชนควรใช้แนวทางความสมัครใจหรือการควบคุมโดยรัฐ และปัญหาความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่จะนำมาใช้กับบริษัท ที่ประชุมยังไม่มีข้อสรุปและต้องมีการหารือในเวทีระหว่างประเทศต่อไป

### ๓. สรุปการเข้าเยี่ยมและสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตามคำเชิญของคุณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประจำ county กุ่เถียน มณฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบว่าเป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้เดินทางไปเยี่ยมและเข้าร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านคุณภาพชีวิต สิทธิ และเสรีภาพของประชาชนไทย - จีน เพื่อกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามคำเชิญของคุณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประจำ county กุ่เถียน มณฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับกัปนาย Hang Dong รองผู้ว่าการเมืองฟูโจว มณฑลฟูเจี้ยน ซึ่งมีความประสงค์ให้เมืองฟูโจวเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกของประเทศไทย และในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้ไปเยี่ยมและสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกับหัวหน้าผู้บริหาร county กุ่เถียน ซึ่งมีความประสงค์ให้ county กุ่เถียน เป็นบ้านพี่เมืองน้องกับท้องถิ่นทางภาคใต้ของประเทศไทย

### ๔. ความคืบหน้าการจัดทำรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of Discrimination against Woman - CEDAW)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบความคืบหน้าการจัดทำรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of Discrimination against Woman - CEDAW) โดยรายงานดังกล่าวต้องส่งคณะกรรมการ CEDAW ในการ Presentational working group meeting ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ได้ประสานกับเลขานุการคณะกรรมการ CEDAW และได้รับคำแนะนำว่า กสม. ควรขอ List of issue จากคณะกรรมการ CEDAW ก่อนเพื่อจะได้ปรับปรุงรายงานคู่ขนานให้มีสมบูรณ์เรียบร้อยและดำเนินการส่งให้คณะกรรมการ CEDAW ต่อไป

### ๕. การเข้าร่วมงาน เรื่อง การยุติความรุนแรงต่อนักศึกษา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องคณะกรรมการด้านสิทธิสตรีร่วมกับสภาองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานในหัวข้อเรื่อง การยุติความรุนแรงต่อนักศึกษา กรณีนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถูกขูดขี้หนุและผู้ลักพาตัวไปได้นำตัวผู้เสียหายไปสำเร็จความใคร่ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

### ๖. การเยี่ยมผู้เคราะห์ร้ายหญิงที่ถูกยิงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องคณะกรรมการด้านสิทธิสตรีได้ลงพื้นที่ในจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้เคราะห์ร้ายหญิงที่ถูกยิง จำนวน ๒ คน โดย ๑ คนเสียชีวิตพร้อมทารกในครรภ์

**๗. บทสรุปผู้บริหาร จากหนังสือ เรื่อง สำนวณความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสถาบันพระปกเกล้า**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบบทสรุปผู้บริหาร เรื่อง สำนวณความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสถาบันพระปกเกล้า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำหรับในส่วนของความเชื่อมั่นต่อการทำงานขององค์กรอิสระ องค์กรอิสระที่ประชาชนเชื่อมั่นต่อการทำงาน ลำดับ ๑ คือ ศาลยุติธรรม ร้อยละ ๘๓.๖ ลำดับ ๒ มีสองหน่วยงาน คือ ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง ร้อยละ ๘๐.๔ และลำดับ ๓ คือ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร้อยละ ๖๙.๙ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอยู่ในลำดับ ๘ ร้อยละ ๕๙.๓

**๘. การมอบหมายผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ชุดที่ ๓ ตามมาตรา ๗ (๒) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติมอบหมายให้นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ชุดที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑

**๙. ร่างกฎหมายและการปฏิรูปมาตรการตามมาตรฐานใหม่การป้องกันและปราบปรามทุจริตในยุคปฏิรูปประเทศ**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติจำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. .... และข้อคิดเห็นต่อการปฏิรูปมาตรการเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลในภาครัฐ และมีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และคณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พิจารณาจัดทำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติ และการปฏิรูปมาตรการเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลในภาครัฐ และให้นำเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร อีกครั้ง

**๑๐. เสนอขอแต่งตั้งอนุกรรมการ เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนางสุนทรี ช่างกิ่ง เป็นอนุกรรมการเพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ตามที่เสนอ และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยกลุ่มงานอำนวยการกิจการ กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

